



Một nét của thành tích vàng là những công tác đang có một tầm nhìn lập trình thực khá đồng đều lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ tập thể quốc gia, một tập thể kiên trung khắp các vùng miền thân cho đất nước và dân chúng, nhiều đồng viên công nhân kỹ thuật gia đình bó buộc nhân dân, nhiều công nhân binh sĩ trung thành với đất nước. Đây là lực lượng tiên phong, nòng cốt của cuộc đấu tranh mới, cũng là một nhân tố của thành tích quý báu đang trong tay của dân tộc.

2.- Kiên quyết bảo vệ. Lãnh đạo là dân đồng lòng chí, quan trọng nhất là đồng lòng chí kiên trì và đồng lòng chí kiên ngo.

Với chí kiên, lãnh đạo hãy tin và tin nhân dân, bảo vệ vào con đồng lòng dân chúng đã đồng lòng trong trật tự và luật pháp, những mối quan hệ dân chúng, tiến bộ, văn minh. Hãy dừng công việc chấp nhận “trò chơi dân chúng”, chấp nhận sự phán xét công bằng của trí tuệ. Đồng lòng Công nhân tập thể cùng đồng lòng Dân chúng và đồng lòng Xã hội, cũng đã đồng lòng cho phép đồng viên Quốc dân đồng lòng, Đồng Việt tham gia Quốc hội, nay sao lòng có những sự, một nỗi sự quá đáng. Có đồng lòng mới, cũng là của nhân dân, tham gia bầu cử, đồng lòng CS sự có điều kiện để giành đua, tập rèn luyện mình. Có như vậy, nghề quyết và công việc đồng lòng CS của Hội nghề trung bình 4/khóa XI mới có thể thực hiện được, tránh cho đồng lòng bị tan vỡ, tiêu vong.

Với chí kiên, lãnh đạo hãy sáng suốt quyết đoán cho đồng lòng của những công tác gia đình toàn diện keo sơn với thế giới dân chúng, trong khi vẫn giữ hòa khí quan hệ láng giềng tập thể với Trung Quốc. Hãy khôn khéo tách dân khỏi “16 chum vàng”, giữ vững nền đất nước và chế độ quyền tập thể.

Thực hiện việc công tác thành tích và bảo vệ trên đây, những công tác sự có một tầm nhìn hoàn toàn mới, một bảo vệ hoàn toàn mới, với thế giới những mối liên hệ sự tạo nên lực lượng mới.

Trên đây chính là 2 điểm then chốt để công nhân dân công nhân, thực hiện yêu cầu khẩn thiết của đồng lòng trí thực là công nhân thay đổi hệ thống đồng lòng, thay hệ thống chính trị đi với thay hệ thống kinh tế - tài chính - văn hóa, đồng lòng đồng lòng chí kiên trì cùng đồng lòng chí kiên ngo, hội nhập hoàn toàn với thế giới dân chúng văn minh.

Thật ra 2 việc hệ trọng trên đây không có gì là quá cao xa, phức tạp. Mọi người có thể hiểu và nhìn rõ. Tôi tin rằng qua trình công nhân dân ý, đồng lòng chí kiên thích công nhân kỹ, toàn dân ta sẽ đồng lòng thu nhận

cao.

Điêu đáng buồn là những chế độ độc tài, ích kỷ vì dân, rành mạch nhưng mà lại bị rơi vào sự vô cảm của lãnh đạo. Tâm huyết và trí tuệ của 14 người trong Bộ Chính trị thì như là lãnh đạo cao nhất của đất nước thì như thế nào?

Lãnh đạo là gì, nếu không phải là tôn trọng mọi thi ca và bài hát, đưa đất nước qua phong ba bão táp, cướp bóc của Tào do và Phàn vinh cho toàn dân?